



นสพ. เดลินิวส์ ฉบับประจำวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ก็ใช่! เศรษฐกิจในภาวะซิมเซ้าเป็นตัวจุดดัชนีตลาดหลักทรัพย์ดีดลงทั่วโลก แต่-นักสุดได้แก่ตลาดหุ้นไทย นับแต่ต้นปีมาติดลบไปแล้ว 16% อ่วมสุด นักลงทุนระยะยาวไม่เอาไทยแล้วหรือ?☺... จากขึ้นเงินเดือนข้าราชการถึงขึ้นค่าแรงขั้นต่ำที่นายกฯ เศรษฐา ทวีสิน จุดประกาย ความหวัง ไร่พอมมาถึงระดับปฏิบัติก็หืดขึ้นคอ ส่วนของข้าราชการใช้เงินก้อนโตส่วนของแรงงานต้องพึ่งฝ่ายนายจ้างรับไหว

ไหม?☺... ท่านซิดเลนไวลีน.พ.จะได้อธิบายถึงความเป็นไปได้... ช่วงแรกของรัฐบาลมีรายการ ใช้เงิน สนุกมือมาก ก็ไว้ใจผู้นำที่ตอกย้ำ “หาเงินได้(กู้) ใช้เงินเป็น(แจก)” ตามนั้นครับ *โมทนาสาธุด้วย!*☺... ผู้ว่าการททท. ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ตกที่นั่งลำบากล่ะซี ก็พูดกับสื่อเต็มปากเต็มคำจะมี ตำรวจจีน มาลาดตระเวนร่วมดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวจีนเช่นที่ทำกับอิตาลี... ร้อนตัวคือนายกฯขอความเป็นธรรมมาจากอเมริกา ไม่เคยพูดไม่เคยสั่ง แคให้ประสานข้อมูลเพิ่มความมั่นใจของคนของเขา?☺... ต้องมีใครซักคนสื่อสารไม่รู้เรื่อง ตอนททท.อ้างถึงอิตาลีคือจะมีตำรวจจีนมาที่นี้แบบที่นั่น ตอนนั้น 2 ชาติเขามีข้อแลกเปลี่ยนกัน ตำรวจจีนร่วมลาดตระเวนดูแลนักท่องเที่ยวจีนในอิตาลีขณะที่ทางโน้นก็ส่งตำรวจมาดูแลนักท่องเที่ยวอิตาลีในจีน อาทิ บนกำแพงเมืองจีน ปัจจุบันเลิกไปแล้วทั้ง 2 ฝ่าย...ของเราเลิกโดยไม่ทันเริ่ม?!☺... เป็นสิทธิของชาวไทยตามรัฐธรรมนูญ ที่จะห่วงใยการสร้างหนี้ก้อนใหญ่ “กู้มาแจก” แล้วฟันหวานว่าเศรษฐกิจเติบโตคนไทย 66 ล้านอยู่ดีมีสุข... ผู้เห็นต่างจงใช้เสรีภาพแสดงความคิดเห็นด้วยเจตนาบริสุทธิ์ ใครฟาดมาก็ฟาดกลับ☺... บางเงื่อนไข “ตริศูล” เข้าใจยาก อย่างเงินฝากไม่เกิน 5 แสนถึงจะได้รับแจกหมื่น... สภาพความเป็นอยู่แต่ละคนแตกต่างกัน มากเลยอาจรับเงินเดือน 4-5 หมื่นบาท อยู่ห้องเช่า พยายามเก็บออมไว้เกิน 5 แสนเพื่อชักรวัน มีบ้านเป็นของตัวเอง ออมมากอยากสร้างครอบครัวมั่นคงกลับถูกตัดสิทธิถูกทำโทษ??☺... ได้ยินท่านผู้นำ พูดฝ่ายเดียว ไม่มีอีกฝ่าย ยืนยัน อภิมหาภิเป็นไปตามคำแนะนำของผู้ว่าการแบงก์ชาติ เศรษฐา พุฒิสภา สุธาภิวัตน์ สุธาภิวัตน์ ถ้าอภิภาตีความว่าผิดก.ม.วินัยการเงินการคลัง พังกันทั้งรัฐบาลและธนาคารแห่งประเทศไทย??☺... ด้านสุดท้าย? คงไปวัดกันในสภา 320 เสียงพรรคพร้อมพร้อม ล้มหัวจมท้ายกับเพื่อไทย ทุกสถานการณ์หรือไม่? ...ถึงวันนี้ชัดเจนคือ 5 แสนล้านมาโดยการกู้แต่ “กู้ใคร-แบบไหน-ยังไง” ยังสลัวๆคงไปลุ้นได้เสียในสภา *เชื่อมั่นรัฐบาลแค่ไหน?*☺... ขอเป็นแรงใจให้กับ เครือข่ายเหยื่อมาแล้วขับ ส่งสัญญาณถึงรัฐบาล เปิดฝับบาร์ชดสุรายันตีสี่ กระตุ้นท่องเที่ยวก็ว่าไปการรักษาชีวิตผู้คน “ตริศูล” เห็นด้วยว่าจำเป็นยิ่งกว่า☺... อันนี้อ้างสถิติของ ศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุ นับจาก ม.ค.-ต.ค.ปีนี้มี นักท่องเที่ยวต่างชาติ เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 443 ราย บาดเจ็บ 16,888 ราย... ร้อยละ 80 สาเหตุเกี่ยวข้องกับเมาแล้วขับ☺... ที่เขาขอคือ มาตรการกวดขันเข้มงวด ป้องกันและ

กำจัด “เม้าท์” ไปจากถนน... และหากสังเกตมาตรการรองรับอุบัติเหตุ
ที่ อาทิ วัดแอลกอฮอล์เกินขีดห้ามขับรถ คือเน้นนักเที่ยวนักดื่มชาว
ไทยนี้แหละ จะมีต่างชาติซัดก็คนขับตัวเอง🌟 นับจาก 15 ธ.ค.
ระวังให้มาก! ยิ่งหลังตีสี่มีผู้คนจำนวนหนึ่ง ออกจากบ้านทำมาหากิน
บ้างส่งลูกไปโรงเรียนแต่เช้าหากปล่อยให้เมาซึ่งเพ่นพ่าน กรุงเทพฯ,
ชลบุรี,ภูเก็ต,เชียงใหม่-อาจเปลี่ยนจากสวรรค์ เป็นนรก?!🌟...
เชียร์เลยเอาโลด! รมว.มหาดไทย อนุมัติ ชิดเส้นตายก.ย.ปี 67 เป็นต้น
ไป คนไทยพกปืนไม่ได้ทุกกรณี ฝ่าฝืนมีโทษรุนแรง... เมื่อออก
ก.ม.แล้วต้องบังคับใช้จริง ไม่เช่นนั้นคนดีตัวเปล่า,คนร้ายมีปืน?
.....🌟... สองสัปดาห์ก่อนขอบคุณกรม.เบรกขึ้นราคาน้ำตาลทราย
ช่วยประชาชนไม่ให้รับผลกระทบ... ก็ขอบคุณกรม.เป็นครั้งที่ 2
คราวนี้กลับลำเป็นอนุมัติขึ้นราคา กก.ละ 2 บาท ช่วยเกษตรกรไร้อ้อย
อ้อย ไม่ขึ้นก็ช่วยขึ้นก็ช่วย🌟... ขณะรอเลือกหัวหน้าเลือก
กก.บริหารชุดใหม่ คนประชาธิปไตย ไม่มองอเท้าไม่สยบปาก จัด
ทีมล่อพรรคใหญ่ที่แย่งเก้าอี้ไปหลายสิบเขต... เพื่อไทยให้รุ่นใหญ่
จรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ บดขยี้ทุกครั้งที่มีโอกาสอำนาจโดยเจตน์ใหญ่
ประชานิยม “กู่มาแจก” พ.ร.บ.เงินกู้เข้าสภาเมื่อไหร่จะถึงเลือดตก
ยางออก🌟 อีกฝั่ง แทนคุณ จิตต์อิสระ จองกฐินผ้าป่าไล่ล่าก้าว

ไกลทุกก้าวเรื่องทุกคน... ไม่มีหมัดน็อกก็ ก่อความรำคาญ ไปเรื่อย เหนื่อยแทนนะ ไม่น่าช่วยทวงเก้าอี้
สส.คืนได้ ระวังคือจะเสียเพิ่ม?!🌟... เห็นใจมาก! น่าจะเป็นนายกฯทำงานหนักสุด ดูจากคำสั่งให้
แก้ไขเหตุการณ์ปัญหาโดยตรง ้วยรุ่นยิ่งกัน หมูเถื่อน ลังข้ามทวีป แก๊ตซ์นี้หุ่นตก ...ขอเพิ่มเติมให้
กำจัดมะเร็งร้ายทำลายเยาวชนของชาติ เว็บพนันออนไลน์ ไม่เพียงเด็กเป็นเหยื่อ เด็กเริ่มดำเนินกิจการ
เองแล้ว!🌟... สะอาดหมดจด! ผลตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี รบรทุกน้ำหนักเกิน ของกก.ชุดจเร
ตำรวจแห่งชาติ ในพื้นที่สน.พระโขนงที่มีเรื่องตกลุมยักษ์ ไม่ปรากฏข้อมูลการรับสายแต่อย่างใด
.....🌟 ราวเดือนก.ย. ตำรวจสอบสวนกลาง รายงานผลสอบสวนตามข้อร้องเรียนก็ยืนยันไม่พบส่วย
สรุปว่าส่วยสติ๊กเกอร์โนเหลวไหลกันไปเอง🌟... วันนี้... 09.30 น. กสทช. โดยกองทุนวิจัยและ
พัฒนากิจการกระจายเสียงฯ เชิญชวนร่วมงาน “กสทช. ส่งต่อความรู้ ส่งทุนสร้างสิ่งที่ดี” ชมวันนวัตกรรม
สร้างประโยชน์สาธารณะ และรับฟังเสวนาจากผู้เชี่ยวชาญ ที่อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก อารีย์🌟
10.00 น. นิรมล ราตรี สสส. รศ.นพ.สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ เครือข่ายลดบริโภคเค็ม ลดการบริโภคเกลือ
และโซเดียม ร่วมแถลงข่าว การจัดงานครบรอบ 10 ปีเครือข่ายลดบริโภคเค็ม ที่อาคารศูนย์เรียนรู้สุข
ภาวะ (สสส.)🌟 14.00 น. รองนายกฯ,รมว.มหาดไทย อนุมัติ ชาญวิรุฑู ประธานพิธีเปิด

เดลินิวส์

Daily News
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,800

Section: First Section/ภาพ-ข่าวสังคม

วันที่: พุธที่ 16 พฤศจิกายน 2566

ปีที่: - ฉบับที่: 27062

Col.Inch: 99.47 Ad Value: 179,046

คอลัมน์: ตีคู่สุด

หน้า: 5(กลาง)

PRValue (x3): 537,138

คลิป: สีสี่

โรงไฟฟ้าพลังงานขยะ สยาม พาวเวอร์ และศูนย์การเรียนรู้การผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย
ในเครือบมจ.ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง ณ อ.ไทรน้อย นนทบุรี ❁... ไม่สบายใจกับการที่มี คน-คิดว่า
ใจบุญ เอาอาหาร เลี้ยงนกพิราบ ในบ้าน,หน้าบ้านหรือที่สาธารณะซึ่งกระทบถึงบุคคลอื่น ชี้มันมีเชื้อ
แบคทีเรียหากสัมผัสหรือสูดดมละออง เสี่ยงติดเชื้อที่ปอดลามไปถึงสมอง การให้อาหารนกเป็นการ
เบียดเบียนเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน บุญหรือบาปโปรดพิจารณา! ❁

การเงินธนาคาร

Money and Banking
Circulation: 200,000
Ad Rate: 65,000

Section: -/-

วันที่: พุธ 1 - พฤหัสบดี 30 พฤศจิกายน 2566

ปีที่: 42

ฉบับที่: 499

หน้า: 60(ล่างซ้าย)

จำนวนหน้า: 0.25 Ad Value: 16,250

PRValue (x3): 48,750

คลิป: สีสี่

คอลัมน์: IN BRIEF: กสทช.จับมือ 3 โอเปอเรเตอร์เปิดโทร/SMS ฟรีจากอิสราเอล

IN BRIEF

► กสทช.

จับมือ 3 โอเปอเรเตอร์ เปิดโทร/SMS ฟรีจากอิสราเอล

นายพชร นริพทะพันธุ์ ที่ปรึกษาประจำประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า กสทช. ได้ร่วมกับผู้ให้บริการในการกิจสนับสนุนการสื่อสาร เปิดระบบให้ลูกค้าของ เอไอเอส ทรูมูฟ เอช และ ดีแทค ที่ อิสราเอลโทร และ SMS ฟรีทั้งภายในประเทศอิสราเอล และฟรีกลับมายังครอบครัวในประเทศไทย ตลอด 24 ชม.

ทั้งนี้ กสทช. ยืนยันว่าผู้ให้บริการข้างต้น พร้อมเป็นสื่อกลางส่งข้อมูลข่าวสารผ่าน SMS Broadcast เพื่อให้ลูกค้าที่อยู่ในอิสราเอล ได้รับทราบข้อมูลและความเคลื่อนไหวที่เป็นประโยชน์ และมีความจำเป็นสำหรับการตัดสินใจเพื่อความปลอดภัยในสวัสดิภาพของผู้อยู่ในพื้นที่ และหากสถานการณ์ยังไม่เข้าสู่ภาวะปกติ จะมีการพิจารณาขยายเวลาเพื่ออำนวยความสะดวกให้ความช่วยเหลือด้านการสื่อสารอีกครั้ง และหวังว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจะคลี่คลายกลับสู่ปกติโดยเร็ว